

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>นสพ.ทุกฉบับ</p> <p>มติชน</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>เทศกาลปีใหม่ 2560</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรม. ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายประจำปี 2559 พล.อ.ประยุทธ์ถือโอกาสอวยพรเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ให้กับกรม. พร้อมมอบหมวกกล้วยน้ำว้ายักษ์ จากอ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ให้ทุกคนเพื่อไปขยายพันธุ์และเพื่อสื่อสัญญะว่าให้การทำงานต่อไปเป็นไปอย่างกล้วยๆ</p> <p>ส่วนการป้องกันรับมือเหตุการณ์ช่วงปีใหม่นั้น มีความเข้มงวดกวดขัน เน้นย้ำมากขึ้น ส่วนราชการหน่วยงานต่างๆ ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหาร คสช. พร้อมอยู่แล้ว และต้องขอความร่วมมือจากภาคประชาชนช่วยกันเฝ้าระวังแจ้งเตือน หากจะหวังจากเจ้าหน้าที่อย่างเดียวบางที่ไม่ทันการณ์ ต้องช่วยกันดู ทั้งนี้รัฐบาลประกาศให้หยุดตั้งแต่ 31 ธันวาคม 2559-3 มกราคม 2560 รวม 4 วัน ไม่ใช่หยุดตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม</p> <p>สธ.ชวนเที่ยวสวนสมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ขอเชิญชวนคนไทยใส่ใจสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย โดย สธ.ได้เปิดสวนสมุนไพรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ จันทบุรี และระยอง ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ด้านสมุนไพรไทยได้ฟรีตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม ประชาชนที่เข้าไปเที่ยวชมในช่วงเทศกาลปีใหม่ ยังได้รับหนังสือเกี่ยวสมุนไพรไทยและผลิตภัณฑ์สมุนไพร อาทิ น้ำมันหอมสมุนไพร เจลล้างมือ ดัดมือกลับบ้านด้วย</p> <p>รณรงค์ลดอุบัติเหตุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. ลงพื้นที่ จ.สตูล และอวยพรปีใหม่ 2560 ให้ชาวสตูล อีกทั้งยังได้กำชับเจ้าหน้าที่ รพ.สตูล เตรียมพร้อมใช้มาตรการในการดูแลประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ และรณรงค์เข้มข้นช่วง 7 วัน ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 59 -4 ม.ค.60 โดยร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เน้น 4 มาตรการหลักเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 4 ด้าน คือ คน ถนน ยานพาหนะ และสภาพแวดล้อม</p>
<p>นสพ.ทุกฉบับ</p>	<p>ม.44 คำสั่ง 3 ฉบับ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลง ว่า คสช. ออกคำสั่งคสช. มาตรา 44 ทั้งหมด 3 เรื่อง</p> <p>เรื่องแรก การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ อย. ที่ปัจจุบันพบปัญหาผู้ผลิตทั้งในและต่างประเทศที่จะนำเข้า พบความล่าช้าอย่างมาก ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตจาก อย. คำสั่ง ม.44 ครั้งนี้จะใช้ในกระบวนการพิจารณาให้เกิดความรวดเร็ว สามารถเก็บเงินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมจากเดิมที่กำหนดได้ เพื่อนำค่าธรรมเนียมเหล่านี้ ไปจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้กระบวนการรวดเร็วขึ้น จากการตรวจสอบพบว่า มีรายการอาหารที่รออยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาอนุญาต 2,600 ราย เป็นประเภทของยา มีอยู่ 5,700 ราย</p> <p>2.การดำเนินการส่วนเชื่อมต่อขยายรถไฟสายสีม่วง สถานีบางใหญ่-เตาปูน ช่วง 1 กิโลเมตร ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับรถไฟสายสีน้ำเงิน จึงต้องใช้มาตรา 44 ให้ดำเนินการจนแล้วเสร็จ และ 3.ตั้งคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ จำนวน 19 คน โดยโดยมีนายกาเป็นประธาน คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีหน้าที่คัดกรองจัดระเบียบเรื่องการปฏิรูปที่แต่ละหน่วยงานเสนอมาว่า เรื่องใดเป็นเรื่องเร่งด่วน ควรทำก่อนหรือหลังและจะตั้งคณะกรรมการติดตามงานด้วย</p>
<p>มติชน</p>	<p>นายกฯแบ่งงานรมต.สำนักฯ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม ครม.ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งมอบหมายให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ปฏิบัติหน้าที่ 1.นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติราชการแทนในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายและมอบอำนาจให้สั่งและปฏิบัติหน้าที่แทนในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กรุงเทพธุรกิจ ไทยโพสต์ คมชัดลึก	<p>ร่าง พ.ร.บ.โค้ดมิลค์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา รักษาการเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.สนับสนุนร่าง พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก พ.ศ.ระบุนโยบายการได้รับนมแม่เต็มที่ "ลดป่วย-ลดค่ารักษาพยาบาล" โดยในส่วนของการบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้กำหนดให้มีบริการส่งเสริมการให้นมแม่ในสถานที่ทำงานด้วย เพื่อส่งเสริมการให้นมแม่ โดยเป็นบริการส่งเสริมการให้นมแม่ของหญิงหลังคลอดบุตรเมื่อต้องกลับไปทำงานเป็นเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ประสานกับเจ้าของสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานจัดให้มีช่วงเวลาพักระหว่างงานสำหรับการให้นมหรือปั้มนม รวมถึงการอำนวยความสะดวกสถานที่และอุปกรณ์</p>
สยามรัฐ บ้านเมือง โพสต์ทูเดย์	<p>อนุมัติ 6 จว.ปลูกกัญชง</p> <p>-เสนอข่าว นายศิริพันธ์ ยาสิทธิชัย เลขาธิการสำนักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดเผยความคืบหน้า การปรับนโยบายเกี่ยวกับพืชเสพติดและตัวยาสเสพติดรวม 4 ชนิด ประกอบด้วย กัญชง กัญชากระท่อม และเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) เพื่อนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และปลูกเพื่ออุตสาหกรรมได้ตามพื้นที่ที่กำหนด ว่า ขณะนี้กรม.อนุมัติให้ปลูกต้นกัญชงได้ในพื้นที่ที่กำหนด 6 จังหวัด 15 อำเภอ คือจ.เชียงใหม่ 4 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่วาง อ.แมริม อ.สะเมิง และแม่แจ่มจ.เชียงราย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.เทิง อ.เวียงป่าเป้าและอ.แม่สาย จ.น่าน 3 อำเภอ ได้แก่ อ.นาหมื่นอ.สันติสุข และ อ.สองแคว จ.ตาก เฉพาะที่อ.พบพระ จ.เพชรบูรณ์ 3 อำเภอ ได้แก่ อ.หล่มเก่า อ.เขาค้อ และเมือง และจ.แม่ฮ่องสอนในพื้นที่ อ.เมือง สำหรับสายพันธุ์ที่นำมาปลูกได้นั้นจะต้องมีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทหรือสารที่เอชซี ไม่เกิน 1% หากตรวจพบว่าแปลงใดมีต้นกัญชงที่สารดังกล่าวเกินจะถือว่ามีความผิด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 2560 เป็นต้นไป</p> <p>สำหรับการปรับบัญชีเมทแอมเฟตามีนจากยาเสพติดประเภท 1 มาเป็นยาเสพติดประเภท 2 นั้นยังอยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทั้งด้านกฎหมายและการนำมาใช้เป็นยารักษาโรค ที่ผ่านมาโทษของการค้ายาเสพติด เช่น เฮโรอีนไอซ์และเมทแอมเฟตามีนมีอัตราโทษไม่แตกต่างกัน แต่หากปรับบัญชีเมทแอมเฟตามีนให้เป็นยาที่นำมาใช้รักษาโรคทางการแพทย์ได้ก็ต้องพิจารณารายละเอียดต่างๆ ให้รอบคอบต่อไป</p>
เพจกระทรวงสาธารณสุข	<p>แจ้งตรวจสอบคลินิกฝังเข็ม</p> <p>-ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Thaitanman Mathee โพสต์แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบ คลินิก ฝังเข็มตรง ถนนบรมราชเทือง ใกล้สี่แยกตัดพระราม4 ขยายยาให้คนไข้ เป็นยาลูกกลอน สีดำ ขวดละ 2-3 พัน ฉลากที่ขวด ก็ไม่มี อย. คิดว่ายา น่าจะผลิตเอง ญาติโดนหกรอกขยายยาให้กิน รักษาสารพัดโรค เจ้าของคลินิกเป็น หมอสูติแพทย์ แต่มาเปิดคลินิกฝังเข็ม ขยายยาจีน เป็นลำเป็นสัน ควรตรวจสอบ</p>
ไทยรัฐ	<p>การใช้ยาสมเหตุผล</p> <p>- เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. กล่าวภายหลังบรรยายพิเศษ “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล” ว่า สธ.ได้กำหนดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ให้เป็นแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาที่ 15 สร้างการตระหนักรู้แก่ทุกคนที่อยู่ในวงจรการใช้ยา เพื่อให้ประชาชนปลอดภัย ลดค่าใช้จ่ายด้านยา โดยให้โรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่งดำเนินการ ควบคู่ไปกับการจัดการปัญหาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ ตั้งเป้าปี 2560 โรงพยาบาลทุกแห่งใช้ยาอย่างสมเหตุผล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบ</p>
สยามรัฐ,ไทยรัฐ,มติชน ,แนวหน้า, ผู้จัดการรายวัน, กรมประชาสัมพันธ์, ช่อง 5,สทท.	<p>แจกแว่นสายตาฟรี</p> <p>-เสนอข่าว กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) จัดโครงการ “คนไทยต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน “ร่วมมอบแว่นสายตาให้ผู้สูงอายุ” ที่เห็นที่หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 50,000 อัน ระหว่างวันที่ 27-30 ธันวาคม ประชาชนสามารถรับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค.59 ตั้งแต่เวลา14.00-17.00 น. และวันที่ 28-30 ธ.ค.59 ตั้งแต่ 09.00-17.00 น. ณ หน่วยแพทย์พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี</p>
ฐานเศรษฐกิจ	<p>อย. ร่วม สสว. ยกมาตรฐานผู้ผลิตอาหารไทย</p> <p>- เสนอข่าว น.พ.วันชัย สัตยาวุฒิมงคล เลขาฯ อย. ลงนามความร่วมมือกับสสว.เพื่อยกระดับมาตรฐานให้แก่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ผู้ประกอบการผลิตอาหารรายกลางและรายย่อย อย.ได้เปิดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายอาหาร ฉลากอาหาร ข้อกำหนดสถานที่ผลิตอาหารตามแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) ทั้งแบบทั่วไปและ GMP ขั้นต้น โดยมีผู้ประกอบการผลิตอาหารเข้าร่วมจำนวน 68 ราย และผู้ให้คำปรึกษาจากบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 36 ราย</p>
<p>ข่าวสด แนวนหน้า</p>	<p>ทานอาหารสู้มะเร็ง</p> <p>- เสนอรายงานพิเศษ น.ส.อรพินท์ ก้องตระกูลชน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหาที่ผู้ป่วยมะเร็งพบเป็นประจำก่อนการบำบัดและฉายรังสี คือ ปริมาณเม็ดเลือดต่ำและสภาพร่างกายโดยรวมอ่อนแอ น้ำหนักลดอย่างต่อเนื่องจนต้องหยุดการรักษา จนทำให้เสียโอกาสต่อสู้กับโรคร้ายได้ทันเวลา ดังนั้นควรสร้างความพร้อมให้ร่างกายโดยการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วน โดยเฉพาะกรดอะมิโนจำเป็นและกรดอะมิโนอื่นๆที่อยู่ในอาหารประเภทโปรตีน เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการรักษาตามแผนที่แพทย์กำหนดไว้ เช่น ผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายรังสี และการบำบัดด้วยฮอร์โมน</p> <p>ส่วนอาหารที่ผู้ป่วยมะเร็งควรงดเด็ดขาดคือ อาหารที่ให้พลังงานสูงเพียงอย่างเดียวโดยไม่มีสารอาหารอื่น เช่น น้ำอัดลม ขนมขบเคี้ยว อาหารจำพวกแป้งทอดน้ำมันใช้ซ้ำๆ อาหารหมักดองด้วยดินประสิว อาทิ แหนม ไส้กรอก อาหารไม่สะอาดหรือปรุงสุกๆ ดิบๆ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียและพยาธิ รวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนทุกชนิด ส่วนความเชื่อที่ว่าถ้าไม่บริโภคโปรตีนแล้ว เซลล์มะเร็งจะขาดอาหารและตายไปเอง เป็นความเชื่อที่อันตรายมากต่อผู้ป่วยเอง เพราะเซลล์ที่จะตายไม่ใช่เซลล์มะเร็งแต่เป็นเซลล์ปกติ</p>
<p>ประชาชาติธุรกิจ</p>	<p>เห็นหลินจือ</p> <p>- เสนอบทความ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ อย. องค์การเภสัชกรรม ม.เชียงใหม่ ม.แม่โจ้ และสสจ.เชียงใหม่ ได้ทำการวิจัยแบบบูรณาการร่วมกัน ดำเนินการขยายพันธุ์เห็ดหลินจือสายพันธุ์ MG-2 เนื่องจากเห็ดหลินจือสายพันธุ์ดังกล่าวให้ผลผลิตสูง คุ่มค่าต่อการลงทุนเชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสให้เกษตรกร มีประโยชน์ใช้บำรุงร่างกาย เป็นยาอายุวัฒนะ และยังรักษาโรคต่างๆ ได้ ปลอดภัยไม่มีพิษ จัดว่าดีที่สุดในหมู่สมุนไพรจีน เหมาะสำหรับผู้สูงอายุ ส่วนสตรีมีครรภ์ควรหลีกเลี่ยง</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์บางกอกทูเดย์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>วิทยภาพยนตร์โฆษณาชุดบริษัทประกัน</p> <p>- เสนอข่าว กรณีกระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์ ภาพยนตร์โฆษณาชุดคำว่า “โอกาส” ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อวิชาชีพพยาบาลและเวชกรรมด้านอื่น ๆ รวมถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ด้านสภาการพยาบาลออกมายืนยันว่า คำถามว่า จำเป็นต้องมีฉากราบพยาบาลเพื่อร้องขอชีวิตหรือไม่ เหตุใดสร้างให้สินค้าดูดี แต่กลับโยนบทบาทไปให้อาชีพอื่น พร้อมทั้งทำหนังสือเรียกร้องให้บริษัทประกันขอโทษผ่านสื่อทุกด้านที่นำไปเผยแพร่ และร้องขอให้ถอดภาพยนตร์โฆษณาออกทางบริษัทประกัน ทราบเรื่องและยินดีดำเนินการแก้ไข ด้วยการตัดต่อภาพยนตร์ดังกล่าวใหม่ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อความรู้สึกหรือความไม่เข้าใจต่อผู้ชมในประเด็นดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จและเผยแพร่ต้นเดือน ม.ค.56</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>โรงงานผลิต-ซ่อมขาเทียม</p> <p>- เสนอข่าว นพ.ภาสกร ไชยเศรษฐ นพ.สสจ.ชัยภูมิ เป็นประธานเปิดโรงงานขาเทียมพระราชทานและมอบกายอุปกรณ์แก่ผู้พิการ พร้อมกล่าวว่า จังหวัดชัยภูมิ มีผู้พิการขาขาดกว่า 500 คน จำนวนนี้ครึ่งต่อครึ่งยังไม่ถึงบริการ ในปี 2559 นี้ รพ.ชัยภูมิ สนับสนุนเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ การทำขาเทียม และส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างเครื่องช่วยคนพิการ จากมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นกรณีพิเศษ ทำให้ขณะนี้ รพ.ชัยภูมิ สามารถเปิดดำเนินการให้บริการผลิตขาเทียม และซ่อมปรับแต่งขาเทียมให้กับคนพิการได้ ปัจจุบันผลิตขาเทียมได้แล้ว 20 ขา โดยไม่คิดมูลค่า และมีแผนที่จะออกคาราวานบริการขาเทียมไปยังอำเภอต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือคนพิการให้ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข</p>
<p>มติชน</p>	<p>โครงการสุขภาพเชิงรุก</p> <p>- เสนอข่าว นพ.พีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.กาฬสินธุ์ เปิด “โครงการสุขภาพเชิงรุก เยี่ยมยาม ถามไถ่ ไทคำม่วง” และประกาศวาระสุขภาพชาวอำเภอคำม่วงปี 2560 นำแนวทางกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรณรงค์ปั่นจักรยาน รวมถึงการออกกำลังกายในทุกรูปแบบ อาทิ เดิน วิ่ง เต้นแอโรบิก พร้อมนำพื้นที่อำเภอคำม่วงเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์วัฒนธรรมผู้ไทยบ้านโพธิ์ อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>ความพร้อมของศูนย์เอราวัณ</p> <p>- เสนอข่าว นพ.สมชาย จึงมีโชค รองผอ.สำนักงานแพทย์ กทม. กล่าวว่า กทม. เปิดให้บริการระบบบริการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การแพทย์ฉุกเฉินมาตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. 2550 โดยมุ่งเน้นการจัดบริการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ด้วยระบบเครือข่ายซึ่งประกอบไปด้วย โรงพยาบาลในสังกัดฯ และนอกสังกัดฯ โรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน ในพื้นที่ กรุงเทพฯ จำนวน 56 หน่วยบริการ มีรพพยาบาลฉุกเฉินปฏิบัติการประมาณ 200 กว่าคัน และมีบุคลากรซึ่งประกอบไปด้วย แพทย์ พยาบาล พนักงานฉุกเฉินการแพทย์และอาสาสมัคร ประมาณ 2,000 คน ซึ่งมีศูนย์เฮอร์วอล์ เป็นคนดูแลระบบ ปัจจุบันบุคลากรการแพทย์ฉุกเฉินจะมีการประเมินศักยภาพและขึ้นทะเบียนทุก ๆ 2 ปี โดยคนที่ผ่านการขึ้นทะเบียนนั้นจะได้รับบัตรประจำตัวเครือข่ายและแถบติดแขนเสื้อ เพื่อเป็นการยืนยันว่าเป็นพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ที่ปฏิบัติงานและขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง นอกจากนี้ศูนย์ได้เตรียมความพร้อมรับมือช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560</p>
M2F	<p>ไขหวัดนก</p> <p>-เสนอข่าว สำนักงานป้องกันสุขภาพและสาธารณสุขของฮ่องกงเปิดเผยว่า ชายชราวัย 75 ปี ที่ติดเชื้อไขหวัดนก H7N9 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ได้เสียชีวิตไปเมื่อช่วงเทศกาลคริสต์มาสที่ผ่านมา นับเป็นผู้เสียชีวิตจากไขหวัดนกคนแรกของปีนี้ โดยชายคนดังกล่าวเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศจีน ซึ่งพบการระบาดของไขหวัดนก และขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ H7N9 อย่างน้อย 7 คน เสียชีวิตแล้ว 2 คน ขณะที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นสั่งให้ฆ่าสัตว์ปีกเพิ่มเติมเพื่อควบคุมการระบาดหลังจากที่สั่งฆ่าไปแล้วหลายล้านตัวในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา</p>

